
สรุปผลงาน 
คณะกรรมการกิจการสภา  

ประจำปี พ.ศ. 2565 (เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565) 
 

  สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการกิจการสภาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร    
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕65 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม ๒๕65  
และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่  (ครั้งที่  1) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕65 เมื่อวันพุธที่  5 ตุลาคม ๒๕65  
ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คน ดังนี้ 

๑.   นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล ประธานกรรมการ       
๒.   นางสาวปิยะวรรณ จระกา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
3. นายนภาพล จีระกุล รองประธานกรรมการ คนทีส่อง 
4. นางกนกนุช กลิน่สังข์ กรรมการ 
5. นายฉัตรชัย หมอดี กรรมการ  
6. นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ กรรมการ 
7.   นายตกานต์ สุนนทวุฒิ กรรมการ 
8.   นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล กรรมการ 
9.   นางสาวมธุรส เบนท์ กรรมการ 

10.   นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล กรรมการ 
11.   นายสุรจิตต์ พงษ์สงิห์วิทยา กรรมการ 
12.   นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ กรรมการ 

 
    เลขานุการ 

   -  นางสาวสุนีย ์ เอมดวงดี  
 
    ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.  นางสาวทิพย์ชนม์ เต่าทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ  
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2.  นางสาวมณีรัตน์ ศรีกำเหนิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ  
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 
   คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 12 คณะ ได้แก่ 
       1. คณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที ่1 โดยมีนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในด้านกิจการสภา ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการและประชาชน
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกิจการอ่ืน ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เขตธนบุรี 
เขตจอมทอง เขตบางคอแหลม เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุง่ครุ แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 



- ๒ - 
 

      2. คณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 2 โดยมีนางสาวปิยะวรรณ จระกา เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในด้านกิจการสภา ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการและประชาชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกิจการอ่ืน ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เขตสวนหลวง 
เขตประเวศ เขตวัฒนา และเขตคลองเตย แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 
 

      3. คณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 3 โดยมีนายนภาพล จีระกุล เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในด้านกิจการสภา ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการและประชาชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกิจการอ่ืน ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เขตบางกอกน้อย 
เขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 
 

      4. คณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 4 โดยมีนายฉัตรชัย หมอดี เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในด้านกิจการสภา ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการและประชาชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกิจการอ่ืน ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เขตบางนา 
เขตพระโขนง เขตยานนาวา และเขตสาทร แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ  
 

      5. คณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 5 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในด้านกิจการสภา ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการและประชาชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกิจการอ่ืน ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เขตบางบอน 
เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม และเขตบางแค แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 
 

     6. คณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 6 โดยมีนายตกานต์ สุนนทวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในด้านกิจการสภา ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการและประชาชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกิจการอ่ืน ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เขตหลักสี่  
เขตดุสิต เขตสายไหม และเขตบางเขน แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 
 

     7. คณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 7 โดยมีนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในด้านกิจการสภา ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการและประชาชน
ในสว่นที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกิจการอ่ืน ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เขตห้วยขวาง 
เขตดินแดง เขตพระนคร และเขตราชเทวี แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 
 

      8. คณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 8 โดยมีนางสาวมธุรส เบนท์ เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในด้านกิจการสภา ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการและประชาชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกิจการอ่ืน ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เขตสะพานสูง 
เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว และเขตบางกะปิ แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 
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      9. คณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 9 โดยมีนายสมชาย เต็มไพบูลย์ เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในด้านกิจการสภา ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการและประชาชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกิจการอ่ืน ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เขตคลองสาน 
เขตภาษีเจริญ เขตสัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 
 

      10. คณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 10 โดยมนีายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในด้านกิจการสภา ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการและประชาชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกิจการอ่ืน ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เขตลาดกระบัง 
เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 
 

      11. คณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 11 โดยมีนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในด้านกิจการสภา ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการและประชาชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกิจการอ่ืน ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เขตวังทองหลาง 
เขตลาดพร้าว เขตจตุจักร และเขตปทุมวัน แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 
 

      12. คณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 12 โดยมีนางกนกนุช กลิน่สังข์ เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในด้านกิจการสภา ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการและประชาชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกิจการอ่ืน ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เขตดอนเมือง 
เขตบางซ่ือ เขตพญาไท และเขตบางรัก แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 
 
   ผลการดำเนินงาน 
      1. การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน
ที่เดินทางมาศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร  
                    1.1 การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร 
                    นาย Hyeonki KIM ประธานสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะฯ จำนวน 10 คน 
เดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหานคร  
เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ตามกรอบการแลกเปลี่ยนความร่วมมือสภาบ้านพ่ีเมืองน้อง โดยมีนางชญาดา             
วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง  นายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร คนที่สอง พร้อมด้วยนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล ประธานคณะกรรมการกิจการสภา และ       
คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องพิธีการ ชั้น 3 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ดินแดง รวมทั้งร่วมให้การเลี้ยงต้อนรับคณะฯ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
           1.2 การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมสมาพันธ์สภาจังหวัดฟุกุโอกะเพื่อความสัมพันธ์ฉันมิตร
ไทย-ญี่ ปุ่น  และสมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ ปุ่น เดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร                   
                    นายนิเอดะ เกงคิ ประธานสมาคมสมาพันธ์สภาจังหวัดฟุกุโอกะเพ่ือความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย - ญี่ปุ่น 
และสมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
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เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดฟุกุโอกะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเมืองระดับท้องถิ่น โดยมีนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล 
ประธานคณะกรรมการกิจการสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องพิธีการ 
ชั้น 3 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง รวมทั้งร่วมให้การเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่คณะฯ            
ณ ร้านอาหารนิปปอน เต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
               1.3 การต้อนรับคณะกรรมการนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพื่อศึกษาดูงาน
ของสภากรุงเทพมหานคร 
                   คณะกรรมการนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นำคณะสภานักเรียนเข้าศึกษาดูงาน
สภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล ประธานคณะกรรมการ
กิจการสภา และนางกนกนุช กลิ่นสังข์ คณะกรรมการกิจการสภา นำทีมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ รวมทั้งบรรยายสรุปการบริหารงานและอำนาจหน้าที่ของสภา
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนการทำงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 
อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
 
      2. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามญัตติและกระทู้ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 
                    2.1 ญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการ 
จำนวน 22 เรื่อง ได้แก่  

          1) ญัตติของนายนภาพล จีระกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต  
          2) ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาเขต 
          3) ญัตติของนายนภาพล จีระกุล เรื่อง ขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2562 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
          4) ญัตติของนายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนจากมูลฝอย 
        5) ญัตติของนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1  

และถนนศาลธนบุรี  
          6) ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง 

และกรอบอัตรากำลังสำนักงานเขต เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          7) ญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสร้างโรงพยาบาลสังกัด 

กรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
          8) ญัตติของนางสาวเมธาวี ธารดำรงค ์เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนบริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัช เขตปทุมวัน  
          9) ญัตติของนางอนงค์ เพชรทัต เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบการค้าขายสินค้าบนทางเท้า 

บริเวณหน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  
                     10) ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหาหนคร โดยเฉพาะโซนตะวันออกโดยเร็วท่ีสุด  
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          11) ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงผิวถนน 
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพ้ืนทีต่ะวันออกของกรุงเทพมหานคร  

          12) ญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสถานที่จัดกจิกรรม 
ให้เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน  

          13) ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

          14) ญัตติของนายณรงค์ รสัมี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณารูปแบบจุดกลับรถเพ่ือ 
ความปลอดภัยของประชาชน 

         15) ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสำรวจพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้าง 
ถนนเป็นทางลัดและทางเชื่อมเพ่ือช่วยระบายการจราจร  

            16) ญัตติของนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการแก้ไข 
ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ  

            17) ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและแก้ไขปัญหา 
ซากรถยนต์จอดทิ้งบนถนนและสถานที่สาธารณะ  

            18) ญัตติของนายกติติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครมีมาตรการด้านความปลอดภัย 
ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

            19) ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวิกฤติน้ำของ 
กรุงเทพมหานคร   

      20) ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครประสานหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดถนนกำแพงเพชร 6 เลียบทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ-จตุจักร-วัดเสมียนนารี 

            21) ญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนในชุมชนจดทะเบียน แต่ถนน ตรอก ซอย ไม่เป็นที่สาธารณะ  

         22) ญัตติของนางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
           โดยคณะกรรมการฯ เสนอให้มีการติดตามผลการดำเนินการตามญัตติภายในระยะเวลา 30 วัน 
หลังจากวันที่ญัตติแต่ละเรื่องผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร  
                   2.2 ญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 3 เรื่อง 
ได้แก ่

         1) ญัตติของนายนภาพล จีระกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในกรุงเทพมหานคร 

         2) ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ 
วิสามัญเพื่อศึกษาปญัหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทางปฏิบัติ ที่นายทุนมีช่องว่างหลบเลี่ยง 
ในขณะที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน 

         3) ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 
ศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม 
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                   2.3 กระทู้ถามสด จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
               1) กระทู้ถามสดของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน   

         2) กระทู้ถามสดของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ความคืบหน้าการคืนผิวจราจรบนทางลอด 
รัชดา-ราชพฤกษ์  

         3) กระทู้ถามสดของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนเส้นหลัก 
ในเขตบางซื่อ 

         4) กระทู้ถามสดของนายเนติภูม ิมิ่งรุจิราลัย เรื่อง โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตบึงกุ่ม 
 
          3. การติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะการบริหารจัดการและพัฒนา
พื้นที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ประกอบด้วย 
              3.1 การแก้ไขปัญหาโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะปัญหาน้ำรั่วซึมภายในอาคาร และปัญหากลิ่นเหม็น
จากห้องสุขาในห้องประธานคณะกรรมการสามัญห้องต่าง ๆ โดยคณะกรรมการฯ เสนอให้สำนักการโยธาวางแผน 
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาอาคารไอวัตพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
              3.2 การปรับปรุงพ้ืนทีภ่ายในอาคารไอราวัตพัฒนา ไดแ้ก่        
              บริเวณชั้น B2 ปรบัปรุงห้องส้วมชาย, หญิง และห้องส้วมคนพิการ (ฝั่งทิศเหนือและฝั่งทิศใต้) 
     บริเวณชั้น 1  
      - ฝั่งทิศเหนือ จัดทำเป็นพื้นที่จัดแถลงข่าว พ้ืนที่พักผ่อนและทำงานของนักข่าว   
     - ฝัง่ทิศใต้ ปรับปรงุผนังห้องน้ำที่ปลวกกินเปน็ไม้อัด HMR ซ่ึงทนความชืน้และมีความแข็งแรง  
โดยรื้อผนังเดิมและโครงไม้ออก พร้อมติดตั้งผนังใหม่ผวิลามิเนต รวมทั้งปูผิวกระเบื้องบริเวณหน้าลิฟต์โดยสารใหม่  
ซึ่งคณะกรรมการฯ เสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาและปลวกไม่กิน เช่น อะลูมิเนียม ฯลฯ  
              บริเวณชั้น 2 
     - ทำลิ้นชักโต๊ะประชุมสภาฯ  
              - เปลี่ยนกระจกในห้องสังเกตการณ์/ห้องควบคุม 
              - กั้นห้องทำงานที่ปรึกษาประธานสภาฯ 2 ห้อง 
              - กั้นพ้ืนที่ทางฝั่งขวาและฝั่งซ้ายด้วยแผงกระจกเต็มพ้ืนที่จากพ้ืนถึงหลังคาเพ่ือเป็นพื้นที่สำหรับ 
ทานอาหารของสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ และแขกของประธานสภาฯ โดยคณะกรรมการฯ เสนอให้พิจารณา 
พ้ืนทีฝ่ั่งซ้ายเป็นพ้ืนที่สำหรับการพักผ่อนและพูดคุยกันในระหว่างรอการประชุมของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
              บริเวณชั้น 3 
              - เปิดช่องแสงในห้องกรรมาธิการฝั่งทิศใต้ 2 ห้อง 
              บริเวณชั้น 4 
              - กั้นห้องทำงานที่ปรึกษารองประธานสภาฯ 2 ห้อง 
              บริเวณชั้น 5 
              - เปิดช่องแสงในห้องทำงานหัวหน้าฝ่ายฯ ทั้ง 2 ฝั่ง 
              3.3 การปรับปรุงและการจัดที่จอดรถบริเวณลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน  (ชั้น B2) รวมทั้งการแก้ไข 
ปัญหาผิวจราจรลานจอดรถชั้น B1 มีความลื่นจนทำใหร้ถจักรยานยนต์ที่ขับขีเ่กิดอุบัติเหตุลื่นล้มหลายราย   
ซ่ึงคณะกรรมการฯ เสนอให้พิจารณาจัดทำเส้นชะลอความเร็วโดยใช้สีเทอร์โมพลาสติกและมีการจัดทำเส้นชะลอ
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ความเร็วลงตามตั้งแต่ด้านบนเพ่ือจะได้มีความฝืดและทำให้รถลงทางลาดช้าลง รวมทั้งเสนอให้ดำเนินการในทุกจุด
ทีพิ่จารณาแล้วว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ไปในคราวเดียว           
              3.4 การเสนอให้เพ่ิมความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรการดูแลรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ การคัดกรองบุคคลผ่านเข้า - ออก และการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใน
พ้ืนที่ตา่ง ๆ ในอาคารไอราวัตพัฒนา รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร และ
การเตรียมการกรณีมกีลุม่คนมาชุมนุมเรียกร้อง    
              3.4 การเสนอให้สำนักการโยธาดำเนินการเรื่องการติดตั้งอุปกรณส์ัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ายใน
อาคารไอราวัตพัฒนา รวมทั้งการหารือกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเกีย่วกับเรื่องการแก้ไขปัญหาในการใช้
ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือไวไฟของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในอาคารไอราวัตพัฒนา ทัง้นี้เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการใช้งานให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 
      4. การจดัทำบัตรแสดงตัวเพื่อการรักษาความปลอดภัยให้กับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ
สามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร 
      คณะกรรมการกิจการสภาได้เสนอให้มีการจัดทำบัตรแสดงตัวเพื่อการรักษาความปลอดภัยให้กับ
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งร่วมออกแบบและติดตามเร่งรัด
การจัดทำบัตรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนีเ้พ่ืออำนวยความสะดวกให้กับคณะอนุกรรมการทุกคณะ  

 
5. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งผู้ช่วยดำเนินงาน

ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
     คณะกรรมการกิจการสภาได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยได้รับทราบข้อมูลจาก
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานครได้เสนอร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้เชิญหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพ่ือหารือกรณีผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทักท้วงไว้ 
เมือ่ปี พ.ศ. 2557 โดยที่ประชุมมีมติให้ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรัฐสภา  
เพ่ือประกอบการหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 

 
   6. การเสนอขอปรับเพิ่มเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
และการจัดให้มีเงินบำนาญของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
              คณะกรรมการกิจการสภาได้มีการพิจารณาเก่ียวกับเรื่องการเสนอขอปรับเพ่ิมเงินประจำตำแหน่ง
และเงินตอบแทนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเรื่องการจัดให้มีเงินบำนาญของสมาชิกสภากรุงเทพ 
มหานคร โดยมอบให้สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
      6.1 เสนอขอปรับเพ่ิมเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ให้เทียบเท่ากับเงินเดือนอัตราขั้นสูงของข้าราชการระดับบริหารต้น จำนวนเงิน 74,320.- บาท 
      6.2 หารือกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็น
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้มีเงินช่วยเหลือและสวัสดิการสำหรับผู้ที่เคยเป็นสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครในลักษณะเดียวกับกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกสภารัฐสภา 
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 7. รับทราบแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบรายจ่ายอ่ืน  
ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  
              1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร                                
                2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน (Software) เว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร         
              3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสภากรุงเทพมหานคร                    
              4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร  
     5) ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหานคร  
     6) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศของ
สภากรุงเทพมหานคร  
              7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์บทบาทของสภากรุงเทพมหานคร โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
              8) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพ้ืนที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


